
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
 

   วันศุกร์ที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมี นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ   
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือต้องการพิจารณาญัตติด่วนที่ค้างระเบียบวาระมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงได้มอบหมายคณะท างาน
ด าเนินการแบ่งกลุ่มญัตติเพ่ือการพิจารณาได้อย่างชัดเจน โดยการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณากลุ่มที่ ๑  
กลุ่มญัตติระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และกลุ่มที่  ๒ กลุ่มญัตติการควบคุมการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตรกรรม จากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(๑) กระทู้ถาม          (ไม่มี) 
 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
           ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  นายจุติ   ไกรฤกษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
โดยให้มีผลตั้ งแต่วันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 
นายจุติ ไกรฤกษ์ จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) ท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
เท่าท่ีมอียู่ คือ ๔๙๗ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ ๒๔๙ คน 

     ที่ประชุมรับทราบ  
 

(๓) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
 

                ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ที่ ๖.๑ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาพิจารณา
ต่อจากระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่  ๖ ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๔ (๒) ซึ่ งที่ประชุม 
ได้มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน ๔๓๖ เสียง 

 

เรื่องด่วน 
   ๑. กลุ่มญัตติระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นญัตติด่วนที่ค้างการพิจารณา 

มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่แล้ว   
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบ 

ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา ด้วยคะแนน ๒๓๑ ต่อ ๒๒๓ เสียง 
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๒. ญัตติที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสารเคมีในภาคเกษตรกรรม จ านวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย 

          ๒.๑ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค โดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 

      เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลลมมรสุมฤดูร้อนที่พัดจากทะเลเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป และ
ลมมรสุมฤดูหนาวพัดจากภาคพ้ืนทวีปลงสู่ทะเล ส่งผลให้ในช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
ติดต่อกันโดยเฉลี่ยประมาณ ๖ เดือน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฤดูหนาวจึงท าให้ 
มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็นในระยะสั้น ๆ ประมาณ ๓ เดือน ส่วนระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ  
๓ เดือน จะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งท าให้ภูมิประเทศผืนนี้เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม 
ปศุสัตว์ และอยู่อาศัย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นวิถีภูมิปัญญาอันล้ าค่า 
ของบรรพบุรุษที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเกษตรกรส่วนมากยั งเคยชินกับการใช้สารเคมีต่าง ๆ  
ในการช่วยเพ่ิมผลผลิตก่อนส่งขายให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า
แมลง สารก าจัดศัตรูพืช สารเคมีในการบ่ม และสารเคมีในการเก็บรักษาสินค้าฯ ซึ่งการใช้สารเคมีมีผลกระทบ
ในหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้มีการควบคุมการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต และประชาชนผู้บริโภค
เป็นส าคัญ  

      ๒.๒ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง เป็นอันตรายแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค โดย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

           เนื่องจากประเทศไทยทุกภูมิภาคประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและ
ผู้บริโภค ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีบางชนิดตกค้างในดินส่งผลต่อสุขภาพท าให้เกิดการสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจ เสียหายต่อการส่งออก ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลต่อเกษตรกร จึงเห็นควรให้มีการควบคุม 
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเกษตรกร  และผู้ผลิต 
เป็นส าคัญ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ 

          ๒.๓ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา  
หามาตรการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีในภาคเกษตรกรรม โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 

           เนื่องด้วยปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
เป็ นปัญ หาส าคัญ ของประเทศไทย และการน า เข้ าสารเคมี เหล่ านี้ ไม่ มี การควบคุมและจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น สารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายสูง และสารเคมี
จ าพวกที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอาหาร ซึ่งหากมีการใช้สารเคมีที่มาก เกินความจ าเป็น  
ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน อาทิ สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการ
ควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
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          ๒.๔ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณา 
ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ก่อให้ เกิดสารพิษตกค้างเป็ นอันตราย 
แก่เกษตรกรและผู้บริ โภค โดย นายกู เฮง ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส  
พรรคประชาชาต ิเป็นผู้เสนอ 

          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท  
ทั้งเพ่ือบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต  
ทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง ปัจจุบันการผลิตพืช
อาหารหลายชนิดก าลังประสบปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษอันเกิดจากการตกค้างของสารเคมีเนื่องจาก
เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตเชิงการค้าในปริมาณมากที่มีการดูแลอย่างเข้มข้นซึ่ งเกษตรกร
ส่วนมากยังเคยชินกับการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการช่วยเพ่ิมผลผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตก่อนการส่งขาย
ให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช สารเคมี 
ในการบ่ม และสารเคมีในการเก็บรักษา ฯลฯ ซึ่งปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบในหลายด้าน 
อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้มีการควบคุมการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต และประชาชน
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งหากรัฐสามารถควบคุมการใช้สารเคมีของเกษตรกรในปริมาณที่เหมาะสมได้ก็จะส่งผล  
ให้ผลผลิตของเกษตรกรมีมูลค่าสูงขึ้นและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  

      ๒.๕ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม อันก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค โดย นายอนันต์ ผลอ านวย เป็นผู้เสนอ 

           ประเทศไทยเป็นผืนดินที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง การเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช สารเคมีในการบ่ม  และการเก็บรักษาสินค้าฯ  
ซึ่ งปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรมีผลกระทบในหลายด้าน อาทิ  ด้านสุขภาพของเกษตรกร  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสารตกค้างในดิน ด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการจ าหน่ายและการส่งออก จากปัญหาดังกล่าว 
เห็นควรให้รัฐบาลต้องควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด  ให้เกิดการสมดุลโดยค านึง 
ถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต และประชาชนผู้บริโภคด้วย  

            ๒.๖  ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและ
ผู้บริโภค โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ 

      ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท 
ทั้ งเพ่ือบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ ว่าเกษตรกร  
ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมการใช้ปริมาณการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
แน วโน้ ม การน า เข้ าส าร เคมี ก าจั ดศั ต รู พื ชที่ สู งขึ้ น ทุ กปี  ล้ วนแล้ ว แต่ เป็ น ส่ วนห นึ่ งของปัญ ห า 
ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ ใช้และผู้บริโภคและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์  
         ๒.๗ ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีใน 
ภาคการเกษตร โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ  
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           ด้วยประเทศไทยซึ่ งประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีข้อมูล 
ทางวิชาการบ่งชี้ว่าเกษตรกรของไทยมีแนวโน้มปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อกันว่าสารเคมีทางการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ พืชอาหาร 
ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความเสียหายต่อผลผลิตท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นสร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ แต่จากการศึกษาพบว่าการใช้สารเคมีที่มากเกินความจ าเป็น  
และไม่ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม  
และด้านเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภาครัฐควรมีมาตรการที่ส าคัญในอันที่จะช่วย
ควบคุมหรือก ากับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิต รวมทั้งผู้บริโภค ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และต้องส่งเสริมให้ภาคการเกษตรใช้วิธีการทางชีวธรรมชาติ 
เพ่ือใหเ้กษตรกรสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรต่อไป 

      สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุม 
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม 
จ านวน ๔๔ คน ประกอบด้วย 

      ๑. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย  
     ๒. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ 
     ๓. นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
     ๔. รองศาสตราจารย์จิราพร  ลิ้มปานานนท์ 
     ๕. นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ 
     ๖. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ 
     ๗. นายชัยชนะ  เดชเดโช 
     ๘. นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ 
     ๙. นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ  
  ๑๐. นายด ารงค์  พิเดช 
  ๑๑. นายถาวร  เสนเนียม 
   ๑๒. นายธนิตพล  ไชยนันทน์ 
  ๑๓. ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า 
   ๑๔. ศาสตราจารย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
   ๑๕. พันโท นราวิทย์  เปาอินทร์ 
   ๑๖. นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
   ๑๗. นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ 
   ๑๘. นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
   ๑๙. นางสาวปรกชล  อู๋ทรัพย์ 
   ๒๐. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย 
   ๒๑. นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
   ๒๒. นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์ 
   ๒๓. นางปิยะศิริ  นาโคศิริ 
   ๒๔. นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ 
   ๒๕. รองศาสตราจารย์พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล 
   ๒๖. นายไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ 
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  ๒๗. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 
 ๒๘. นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ 
 ๒๙. นายระวี  มาศฉมาดล 
  ๓๐. ร้อยต ารวจเอก วัฒนรักษ์ อ านรรฆสรเดช 
 ๓๑. นายวิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ 
  ๓๒. นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ 
   ๓๓. นายสัญญา  นิลสุพรรณ 
  ๓๔. นางสิรินทร  รามสูต 
  ๓๕. นายสุรชาติ  ศรีบุศกร 
  ๓๖. นายอนันต์  ผลอ านวย 
  ๓๗. นายอนันต์  ศรีพันธุ์ 
 ๓๘. นายอนุกูล  ทรายเพ็ชร 
  ๓๙. นายอนุมัติ  ซูสารอ 
  ๔๐. นายอันวาร์ สาและ 
  ๔๑. นายอิสสระ  สมชัย 
  ๔๒. นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทิวา 
  ๔๓. นายอุบลศกัดิ์  บัวหลวงงาม 
  ๔๔. นายเอกภพ  เพียรพิเศษ 
 

    ก าหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน 
      ส าหรับญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี 

ในภาคการเกษตร นั้น นายนริศ ข านุรักษ์ ผู้เสนอ ขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

      จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วนที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ าท่วม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

          ทั้งนี้ ได้มีญัตติด่วนที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกัน จ านวน ๓ ฉบับ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้พิจารณาไปในคราวเดียวกัน ดังนี้ 

      ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร
สรรค์ พรรคพลังประชารัฐ และคณะ เป็นผู้เสนอ 
              ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
              ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นการด่วน โดย นายอิสสระ  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี่รายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอ 
       เนื่องด้วยอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิที่ พัดผ่ านประเทศไทย ท าให้ เกิด
สถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมขึ้นในหลายพ้ืนที่ ทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหาย พ้ืนที่ 
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ทางการเกษตร ทั้งนาข้าวและพืชไร่ รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนจ านวนหลายครัวเรือนได้รับความเสียหาย 
บ้านเรือนบางหลังถูกน้ าท่วมเกือบมิดหลังคา สะพานจ านวนหลายแห่งถูกน้ ากัดเซาะคอสะพานจนเกิดการช ารุด 
ถนนหลายสายถูกตัดขาด ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ 
โดยผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสร้างความเตือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อย่างมาก จึงจ าเป็นที่รัฐบาล
ต้องเร่งเยียวยาพ้ืนฟูประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละด้านในเบื้องตันเป็นกรณีเร่งด่วน โดยบูรณาการร่วมกัน
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งภายหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายก็ต้องเร่งส ารวจความเสียหายอาคารบ้านเรือน 
พ้ืนที่ทางการเกษตร เร่งฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งกรณีตังกล่าว 
เป็นเรื่องเร่งต่วนที่จะต้องได้รับการแก้ใขโดยเร็ว เพ่ือบรรเทาความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  
    จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ญัตติด่วนทั้ง ๓ ญัตติ พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกฯ ไปยังรัฐบาล  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๐ นาฬิกา 
 
     ************************************** 


